



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2567

เรื่อง	สื่อ
1. 'ธรรมนัส' ตั้ง 4 คณะทำงาน เดินหน้า ปูยคนละครึ่ง ดึง 23 ท้องถิ่นตรวจสอบคุณภาพ	ฐานเศรษฐกิจ
2. แห่เที่ยวงานสินค้าเกษตรลานคนเมือง	มติชน
3. 'ส.ป.ก.' ปลื้มงานเกษตรพากินพาเที่ยว ขายของคึกคัก-เกษตรกรอยากให้อีก	มติชน (กรอบบ่าย)
4. นักท่องเที่ยวต่างชาติแห่ซื้อป'เกษตรพากิน'ที่ลานคนเมือง	ข่าวสด
5. เรียกร้องให้อีก'เกษตรพากิน'	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
6. โคราชมวาควายตายหมู่ ปศุสัตว์เร่งตรวจพิสูจน์ สงสัยหญ้าเป็นสารพิษ	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
7. กาสินธุ์ปลุกพลัง 'คนเลี้ยงควาย' อนุรักษ์-พัฒนาพลิกโฉมควายไทย	มติชน
8. ชาวมาเลเซียแห่กินทุเรียนเบตง	มติชน
9. ทดเป่ายอดขयरถ 5 หมื่นคัน สะท้อนเศรษฐกิจกำลังซู้ผิด	ฐานเศรษฐกิจ
10. กำลังซู้ฮวบ40%-ห้วงแจ้ง 'ส.ภัตตาคาร'วอนรบ.ช่วย	มติชน



'ธรรมนัส'
ตั้ง 4 คณะทำงาน
เดินหน้า
ปุ๋ยคนละครึ่ง
>09

'ธรรมนัส' ตั้ง 4 คณะทำงาน เดินหน้า ปุ๋ยคนละครึ่ง ดึง 23 ห้องแล็บตรวจคุณภาพ

'ธรรมนัส' เซ็นแต่งตั้ง 4 คณะทำงานขับเคลื่อน ปุ๋ยและชีวภัณฑ์
คนละครึ่ง มูลค่าโครงการรวมกว่า 5.6 หมื่นล้านบาท มั่นใจโปร่งใสทุก
ขั้นตอน พร้อมเปิดตัว 23 ห้องแล็บ ให้โรงงานส่งปุ๋ย-ชีวภัณฑ์ 16 สูตร
ตรวจคุณภาพก่อนเข้าร่วม ยัน 15 ก.ค.ถึงมือเกษตรกร
ศูนย์ข้าวชุมชนฯ และ "ปุ๋ยเครดิต" แก้ปัญหาชาวนาไม่มีเงินสมทบ



รวมถึงยาปราบ
ศัตรูพืช และวัชพืช
เป็นปัจจัยการผลิต
ที่สำคัญ คิดเป็น
สัดส่วนเฉลี่ย 17.5%

ของต้นทุนการผลิตของเกษตรกร
รัฐบาลปัจจุบันให้ความสำคัญในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการให้ปัจจัยการ
ผลิตข้าว เพื่อมุ่งสู่เกษตรแม่นยำ
ตามนโยบายรัฐบาล โดยมีโครงการ
สนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผ่านการมีส่วน
ร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของปัจจัย

การผลิตของเกษตรกร โดย "โครงการ
ปุ๋ยและชีวภัณฑ์คนละครึ่ง" ได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากที่คณะรัฐมนตรี
(ดรม.) แล้วเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน
ที่ผ่านมา

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์
อธิบดีกรมการข้าว และในฐานะ
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคา
ควบคุมปุ๋ยและชีวภัณฑ์ โครงการ
สนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว เผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ"
ว่า โครงการปุ๋ยและชีวภัณฑ์คนละครึ่ง
กระทรวงเงินงบบุคลากรโครงการ

ทั้งสิ้น 29,980.1695 ล้านบาท (เบิก
จ่ายเท่าที่จ่ายจริง) ให้กับเกษตรกร
4.68 ล้านครัวเรือนโดยรัฐบาล
สนับสนุนปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์และ
ชีวภัณฑ์ ไม่เกินครัวเรือนละ 500
บาทต่อไร่ ไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่
เกิน 10,000 บาท ตามราคาปุ๋ยที่
จ่ายจริง จำนวน 16 สูตรปุ๋ยเคมี
และรวมมูลค่าปุ๋ยและชีวภัณฑ์ ไม่
เกิน 20,000 บาท (รวมมูลค่า
โครงการ 56,700 ล้านบาท โดย
เกษตรกรสมทบอีกครึ่งหนึ่ง)
ทั้งนี้หลัง ดร.ม.มิตเห็นชอบ

โครงการแล้ว เกษตรกรที่จะเข้า
ร่วมโครงการต้องขึ้นทะเบียนและ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็น
ไปตามคู่มือการขึ้นทะเบียนและ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรของ
กรมส่งเสริมการเกษตร ในปี
2567/68 นอกจากนี้ลูกค้าของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่เข้าร่วม
โครงการพักชำระหนี้ สามารถเข้า
ร่วมโครงการนี้ได้ด้วยเช่นกัน โดย
วิธีเข้าร่วมโครงการเกษตรกรต้อง
ใช้สิทธิผ่านแอปพลิเคชันของ ธ.ก.ส.

งบ “ปูยและชีวกินที่คนละครึ่ง” ลดต้นทุนชาวนา

- 1.** เงินทุนธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

➔ **29,518,020,000**

ค่าใช้จ่าย ค่าเนิการ + ต้นทุนเงิน

➔ **2,336.04**

วงเงินจ่ายสมทบค่าปูย และชีวกินที่ให้เกษตรกร

➔ **28,350,000,000**
- 2.** งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2567

➔ **462,149,500**

กรมการข้าว	➔ 317,808,000
กรมส่งเสริมสหกรณ์	➔ 14,303,500
กรมส่งเสริมการเกษตร	➔ 28,138,000
กรมวิชาการเกษตร	➔ 100,000,000
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	➔ 1,900,000

รวมงบประมาณโครงการ 29,980,169,500

ที่มา : กรมการข้าว

จากนั้นระบุปูยสูตรที่เข้าร่วมโครงการ และชำระเงินค่าปูยและชีวกินที่ ครึ่งหนึ่งผ่านแอปพลิเคชัน คาดเรื่อง จะแล้วเสร็จ และเบิกออกโครงการได้ ในวันที่ 15 กรกฎาคมนี้

ขณะเดียวกันล่าสุด ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการโครงการสนับสนุนปูยลด ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูก ข้าว จำนวน 4 คณะ ได้แก่ 1.คณะ ที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนปูยลด ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูก ข้าว มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลัง จะมีหน้าที่ให้คำปรึกษา และนำเงินไปขยายและกำกับดูแล การดำเนินของโครงการ

2. คณะกรรมการบริหาร โครงการสนับสนุนปูยลดต้นทุนการ ผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวระดับ ประเทศ มีปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ และ คณะทำงานระดับอธิบดีกรมต่างๆ รวมถึงประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับ ประเทศ ร่วมเป็นกรรมการ ทำหน้าที่ อำนวยการบริหารและแก้ไขปัญหา ในการดำเนินงานนโยบายให้เป็นไป ตามกฎหมาย

3. คณะกรรมการกำหนด ราคาค่าควบคุมปูยและชีวกินที่โครงการ สนับสนุนปูยลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรผู้ปลูกข้าว มีอธิบดีกรม การข้าว เป็นประธานกรรมการ ซึ่ง ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม เป็นกรรมการ พร้อมกับ 2 สมาคม ชาวนาข้าวไทย และสมาคมชาวนา และเกษตรกรไทย ร่วมเป็นกรรมการ เพื่อทำหน้าที่สืบค้น ศึกษาวิเคราะห์ ราคาค่าปูยและชีวกินที่ และ 4. คณะ กรรมการขับเคลื่อนโครงการสนับสนุน ปูยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวระดับจังหวัด แต่งตั้งเกษตร

และสหกรณ์จังหวัด เป็นประธาน กรรมการเพื่อสุ่มตรวจปริมาณการ ส่งมอบปุ๋ยและรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคเพื่อไม่ให้เกิด กรณีร้องเรียน

นายณัฐกิตติ์ กล่าวว่า สำหรับโรงงานปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และชีวภัณฑ์ที่ต้องการเข้าร่วม โครงการฯ จะต้องส่งสินค้าให้กับ ห้องปฏิบัติการตามประกาศกรม วิชาการเกษตร 23 แห่งเพื่อตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้ 1.ห้องปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร 10 แห่ง 2.บริษัท ไอ ซีพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บจก.) บจก.เอสซีเอส (ประเทศไทย) 3.บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 3 สาขา (กทม.,ขอนแก่น,อยุธยา) บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี 2 สาขา (อยุธยาและสมุทรปราการ) 4.บจก. เทอรากอ เพอร์ติไลเซอร์ 5.บจก. เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ 6.บมจ. ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรและเอเชีย 7.บจก.เนส อโกร 8.บจก.เจียไต๋ และ บจก.เวสต์ เฟอเท

“ในวันที่ 3 กรกฎาคม จะ มีการประชุมชี้แจงโครงการต่อ

ผู้ประกอบการปุ๋ยและชีวภัณฑ์ ที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ภายใต้ 16 สุตปุ๋ย โดยใช้ยี่ห้อของแบรนด์นั้น ที่สำคัญ ปุ๋ยสูตรเดียวกันจะต้องขายราคา เดียวกันทั่วประเทศ ไม่อยากให้ เกษตรกรถูกเอาเปรียบ ถ้าบริษัท ได้รับเงื่อนไขตรงนี้ได้ก็จะเปิดโอกาส ให้เข้ามาจำหน่ายผ่านโครงการฯ โดยให้มาสมัครได้ในวันที่ 4-5 กรกฎาคมนี้ ซึ่งทุกขั้นตอนยืนยัน ทำงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดย จะจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้น”

ด้านนายภาคิน มุกสิสุวรรณ นายกสมมาคม ศูนย์ข่าวชุมชน (ประเทศไทย) กล่าวว่า จากปัญหา เศรษฐกิจ ชวนาจำนวนมากอาจ ติดปัญหาไม่มีเงินจ่ายในโครงการ นี้เพราะต้องมีเงินในธนาคารก่อน ดังนั้นเสนอรัฐบาลให้สถาบันเกษตรกร ปลอยผู้ปลอดดอกเบียให้เกษตรกร หรือให้สหกรณ์นำเงินมาซื้อปุ๋ยให้ เกษตรกรก่อน เพื่อนำปุ๋ยออกมา โดยให้เครดิตสหกรณ์ใช้สิทธิเกษตรกร ในการซื้อปุ๋ยแทนเกษตรกรที่ไม่มีเงิน โดยวิธีนี้คาดจะช่วยทำให้เงินหมุนเวียน ในระบบเศรษฐกิจมากกว่า 2.2 ล้าน ล้านบาท ●

แห่งเที่ยวงานสินค้าเกษตรลานคนเมือง

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานจากลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สถานที่จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตร เกษตรพาทิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง จัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรยายภาพงานเข้าสู่วันที่ 4 และเป็น 2 วันสุดท้าย ประชาชนให้ความสนใจร่วมงานและจับจ่ายกันอย่างคึกคัก

บริเวณลานกิจกรรมส่วนกลาง กรมพัฒนาที่ดิน จัดกิจกรรม THE MIRACLE OF SOIL DIY ศิลปะจากดิน เน้นการใช้ดินและสีสันท้องดิน สร้างงานศิลปะบนพื้นผ้าแคนวาส กระเป๋าผ้า ชวดโหลและกระถางปลูกต้นไม้ โดยได้รับความสนใจจากประชาชนทุกเพศทุกวัยร่วมกิจกรรม

ส่วนบริเวณงานจัดแบ่งเป็นโซน เริ่มจาก Zone A สินค้าเกษตรแปรรูป เช่น สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่จำกัด รวบรวมและจำหน่าย ทุเรียนป่าละอู ในโครงการตามพระราชประสงค์ฯ ป่าละอู นำทุเรียนป่าละอูมาจำหน่ายในราคา กิโลกรัมละ 299 บาท ประชาชนให้ความสนใจซื้อกันอย่างคึกคัก รวมถึงยังมีเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายหม้ออ้อม จากสหกรณ์ผู้ผลิตหม้ออ้อมทุ่งไธสง จำกัด จ.แพร่ ส่วน กลุ่มแคบหมู ไร่มนัรตนา สังกัดสหกรณ์การเกษตรพนมทวน จำกัด นำหมูกรอบมาจำหน่ายในราคาขีดละ 80 บาท รวมถึงกลุ่มอาชีพสหกรณ์น้ำพริกคูไท สังกัดสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด ได้นำน้ำพริกหลากชนิดมาให้เลือกซื้อด้วย

ส่วน Zone B สินค้าเกษตรผัก ผลไม้สดและอาหารปรุงสุก มีกระท้อน ลำไย เงาะ ทุเรียน มังคุด น้ำมะพร้าว เมล่อน สับปะรด จำปาตะทอด และผักปลอดสาร และผักออร์แกนิก โดยสมาร์ท โนน์ ฟาร์ม ฟาร์มคาเฟ่ และแปลงผักอินทรีย์ จ.นนทบุรี ก็นำมาเสนอสด และผักออร์แกนิกมาพร้อมออกรับด้วย



ถัดมาที่ Zone C สินค้าไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพร ได้รับความสนใจจากประชาชน อาทิ บุษบง แบลงใหญ่ไม่มงคล อ.แสวงหา จ.อ่างทอง และกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยไม้ หมู่ 2 ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร นำต้นกล้วยไม้หลากหลายพันธุ์มาให้เลือกซื้อราคาพิเศษ

สำหรับ Zone D สินค้าและบริการของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ บุษบงของกรมพัฒนาที่ดิน ที่นอกจากจะมีนิทรรศการนวัตกรรม พด. สร้าง มูลค่าขยะ สู่ ZERO WASTE แล้ว ยังนำปุ๋ยหมักชีวภาพพร้อมกระถางต้นไม้ที่ผลิตจากเศษวัสดุทางการเกษตร มาให้ประชาชนนำกลับไปปลูกต้นไม้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ Zone E1 นิทรรศการ อัญมณีแห่งผืนดินสินค้าอินทรีย์จากเกษตรกรไทย โดยกรมส่งเสริมการเกษตร Zone E2 นิทรรศการ อัญมณีแห่งสายน้ำปลาสวยงาม ของเกษตรกรไทย โดยกรมประมง Zone F Food Truck รถประกอบอาหารเคลื่อนที่ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำสินค้าจากเครือข่ายเกษตรกร

ผู้ประกอบการจากกรมปศุสัตว์ นำคาราวานร้านอาหารและเครื่องดื่ม มาให้ประชาชนที่มาจับจ่ายสินค้าเกษตรแล้วสามารถเลือกชิมอาหารคุณภาพได้

ส่วน Zone G1 สามารถเลือกจับจ่ายสินค้าเกษตรมูลค่าสูงผ้า งานจักรสาน แฟชั่นเครื่องแต่งกายผ้าไทย ตลอดจน Zone G2 เป็นโซนกิจกรรมเจรจาธุรกิจ สำหรับผู้ที่กำลังมองหาโอกาสในการลงทุนสินค้าเกษตรอีกด้วย

ในงานยังมีกิจกรรมสินค้าทานาทีทอง โดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) นอกจากนี้จะจัดสรรสินค้าเกษตรคุณภาพ ของดี ของอร่อย มาจำหน่ายในราคาพิเศษแล้ว ยังนำข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวสารคุณภาพจากสกต.บุรีรัมย์ สกต.กระสังบุรีรัมย์ สกต.โนนสูง นครราชสีมา ขนาด 5 กก. เพียงถุงละ 100 บาท จากราคาปกติ 200 บาท โดยจะขาย 2 ช่วง ระหว่างเวลา 11.00-12.00 น. และเวลา 15.00-16.00 น. มีจำนวนจำกัดได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าคิวรอซื้อเนื่องแน่น

'ส.ป.ก.'ปลี้งานเกษตรพากินพาเที่ยว ขายของคึกคัก-เกษตรกรอยากให้จัดอีก

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยถึงงานมหกรรมสินค้าเกษตร เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง จัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 26-30 มิ.ย. ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ว่างานมหกรรมเกษตรที่ลานคนเมือง ถือว่าเป็นงานที่สร้างการรับรู้ในเรื่องตลาดนำ นวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคกับผู้ผลิตได้พบกันโดยตรง เกษตรกรได้เรียนรู้แนวทางการตลาดการผลิตโดยตรง ซึ่งงานนี้เกษตรกรที่ประกอบอาชีพในสหกรณ์ได้มาผลิตด้านการเกษตรมาร่วมงานด้วย พร้อมขอคุณที่กระทรวงเกษตรที่จัดงานดีๆ ให้ และช่วยพัฒนาให้รู้ว่าผู้บริโภคต้องการอะไร

สำหรับร้านเกษตรของ ส.ป.ก.ที่เข้าร่วมงานมีจำนวน 6 ร้านค้า อาทิ ร้านข้าวซอยวิสาหกิจชุมชนบ้าน Original ฟาร์ม จ.น่าน เป็นต้น โดยจากการสำรวจ พื้นที่จัดงาน เกษตรกรต่างพอใจและอยากให้มีการจัดอีก เพราะลานคนเมือง มีประชาชนสนใจเข้าร่วมงาน และเลือกซื้อสินค้าจำนวนมาก ดังนั้นงานนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง

นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า อ.ส.ค.เข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในงานมหกรรมสินค้าเกษตร เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง โดยจะนำรถไทย-เดนมาร์ค Milk Truck จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า ไทย-เดนมาร์ค อาทิ เมฆซองกว่า 20 เมฆ อาทิ Brown Sugar เยลลี่ลูก, Strawberry Choco, Cocoa Mint, Banan Cocoa และนมสตอเบอรี่ วิปปิงครีม เป็นต้น อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์ ไอศกรีมนมโคแท้ โยเกิร์ตพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรซ์ ผลิตภัณฑ์นมยูเอชที โอเมก้า 369 พลัส ผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีปราศจากน้ำตาล แลคโตส รสจืด โอเมก้าพลัส ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตตอบกรอบ Yogurt Freez Dry และผลิตภัณฑ์นมปรุงแต่งอัดเม็ด (รสหวาน) ให้ประชาชนได้

ซื้อภายในงาน ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดผลิตจากนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผง ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าได้ดื่มนมที่มีคุณภาพ

ปัจจุบัน อ.ส.ค.ได้วิจัยและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คในรูปแบบหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภค โดยมุ่งขยายฐานลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่และวัยทำงานมากขึ้น โดยแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์นมโยเกิร์ต หรือเครื่องดื่มจะยังคงคุณค่าความเป็นนมโคแท้ เพื่อเจาะลูกค้าในเซ็กเมนต์อื่นเพิ่มเติมเพื่อรักษาผู้ตลาดผลิตภัณฑ์นมในประเทศให้มั่นคงยาวนานที่สุด

สำหรับงานมหกรรมสินค้าเกษตร เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ รวมถึงสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้แก่ผู้สนใจ ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการรับรู้สินค้าเกษตรให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นเพื่อต่อยอดสู่การเชื่อมโยงภาคการผลิตสู่การตลาดแบบครบวงจร สร้างโอกาสพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภคภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และสินค้าอัตลักษณ์ GI จากเกษตรกรโดยตรง ที่จัดหนักจัดเต็มมาให้เลือกช้อปปิ้งอย่างจุใจ แบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 1.ผัก ผลไม้สดและแปรรูป รวมถึงผลิตภัณฑ์การเกษตรต่างๆ เช่น ชา กาแฟ 2.สินค้าประมงและปศุสัตว์ 3.ผ้าไหม สิ่งทอ และหัตถกรรม 4.ข้าว และผลิตภัณฑ์จากข้าว 5.งานด้านบริการ งานวิจัย รวมถึงการให้บริการของบริษัทขนส่งและหน่วยงานภาคีต่างๆ และ 6.อาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน รวมทั้งยังจัดกิจกรรมการสาธิตและเวิร์กช็อป ที่น่าสนใจที่สามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดและประกอบอาชีพได้นอกจากนี้ ยังมีการแสดงดนตรีในสวน บูฟเฟต์ผลไม้ เพื่อสร้างความเป็นกันเองและสีสันภายในงานอีกด้วย

นักท่องเที่ยวต่างชาติแห่ซื้อ'เกษตรพากิน'ที่ลานคนเมือง

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานจากลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สถานที่จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตร "เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง" จัดโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เวลา 10.00-20.00 น. วันที่ 26-30 มิ.ย.2567 เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดภายในประเทศ โดยการนำสินค้าคุณภาพระดับท้องถิ่นทั้งจากวิสาหกิจชุมชน เกษตรแปลงใหญ่ และสหกรณ์ มาจัดเป็นมหกรรมสินค้าเกษตรจากทุกภาคของประเทศไทย

สำหรับบรรยากาศงานวันที่ 29 มิ.ย. ซึ่งเป็นวันที่สี่ของการจัดงาน และเป็น 2 วันสุดท้าย ประชาชนให้ความสนใจเดินทางมาร่วมงานและจับจ่ายกันอย่างคึกคัก ไม่เพียงเท่านั้นยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติแวะเวียนเข้ามาเดินชมงานและจับจ่ายด้วย โดยช่วงเช้าแม้จะมีฝนตกแต่ประชาชนต่างทยอยเดินทางมารอเข้าชมงานตั้งแต่ก่อนเวลาเปิด โดยเฉพาะบริเวณลานกิจกรรมส่วนกลาง ทางกรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดกิจกรรม THE MIRACLE OF SOIL DIY ศิลปะจากดิน เน้นการใช้ดินและสีส้นของดินสร้างงานศิลปะบนพื้นผ้าแคนวาส กระเป๋าผ้า ขวดโหลและกระถางปลูกต้นไม้ โดยได้รับความสนใจจากประชาชนทุกวัยร่วมกิจกรรมศิลปะกันอย่างคึกคัก และสามารถนำผลงานของตัวเองซึ่งเป็นชิ้นเดียวในโลกกลับไปเป็นของที่ระลึก

ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดินซึ่งมีหน้าที่ในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรที่ดินเพื่อการเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด การร่วมงานครั้งนี้จึงได้ใช้ออกาสนีในการนำกิจกรรม THE MIRACLE OF SOIL DIY จัดพื้นที่ให้ประชาชนสร้างผลงานศิลปะ DIY จากสีส้นของดิน โดยเป็นการนำดินที่มีสีส้นต่างๆ มาใช้ประโยชน์ในการสร้างผลงานศิลปะเพื่อให้เห็นได้ถึงความงามมากขึ้น ได้รู้จักดินมากขึ้น รวมถึงยังมีมุมนิทรรศการเรื่องดินแบบง่ายๆ สำหรับให้ความรู้กันเนื่องจากการแยกแยะสีดินต่างๆ เพื่อจะรู้ว่าถ้าดินมีสีอย่างไร และสามารถนำไปปลูกต้นไม้ให้มีความเจริญงอกงามและให้ผลผลิตที่ดีได้

บริเวณงานจัดแบ่งเป็นโซนทำให้เดินชมงานได้สะดวก เริ่มจากโซนเอ สินค้าเกษตรแปรรูป เช่น สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด รวบรวมและจำหน่าย "ทุเรียนป่าละอู" ในโครงการตามพระราชประสงค์ฯ ป่าละอู นำทุเรียนป่าละอูมาจำหน่ายในราคาโลกรั่มละ 299 บาท ประชาชนให้ความสนใจซื้อกันอย่างมาก รวมถึงยังมีเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายมืออ้อม จาก สหกรณ์ผู้ผลิตหม้อห้อมทุ่งไผ่แจ่ม จำกัด จ.แพร่ ส่วน กลุ่มแคบหมูไร่มันรัตนฯ สังกัดสหกรณ์การเกษตรพนมทวน จำกัด นำหมุกรอบมาจำหน่ายในราคาขีดละ 80 บาท รวมถึงกลุ่มอาชีพสหกรณ์น้ำพริกอุไท สังกัดสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด ได้นำน้ำพริกหลากหลายชนิดมาให้เลือกซื้อด้วย

ส่วนโซนบี สินค้าเกษตรผัก ผลไม้สดและอาหารปรุงสุก มีกระท้อน ลำไย เงาะ ทุเรียน มังคุด น้ำมะพร้าว ผลอ่อน สับปะรด จำปาตะทอด และผักปลอดสาร และ ผักออร์แกนิก โดยสมาร์ท ไนน์ ฟาร์ม ฟาร์มกาแฟ และแปลงผักอินทรีย์ จ.นนทบุรี ก็นำเมนูสลัดและผักออร์แกนิกมาร่วมออกบูธด้วย

ขณะที่แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนหอยนางรมท่าโสม 77 ม.3 ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด นำหอยนางรมคุณภาพ จ.ตราด ซึ่งเป็นหอยนางรมปากจีบจากพื้นทะเล 2 นิ้ว คุณภาพดีกลิ่นดีด้วยรสสด สะอาด ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ที่นำเมนูยำหอยนางรม น้ำพริกหอยนางรม มาเสิร์ฟถึงกรุงเทพฯ ในราคาพิเศษตั้งแต่หอย

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: อาทิตย์ 30 มิถุนายน 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12268

หน้า: 12(ล่าง)

Col.Inch: 91.39

Ad Value: 100,529

PRValue (x3): 301,587

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: นักท่องเที่ยวต่างชาติก็แห่ซื้อป'เกษตรพาคิน'ที่ลานคนเมือง

นางรมผ่าละ 6 บาท มีมาจำกัดวันละ 600 ผ่า ไปถึงเซ็ดหอยนางรมราคา 100 บาท พิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้น นอกจากนี้ เนื้อโคขุนแปรรูปก็มี เนื้อโคเสียบไม้ เนื้อแคคเตียจากบริษัท ดีแอนคัสแซด คอนซัลแทนท์ จ.ชุมพร

ถัดมาที่โซนซี สินค้าไม้คอกไม้ประดับสมุนไพรก็ได้รับความสนใจจากประชาชนไม่น้อย อาทิ บูธ แปลงใหญ่ไม้มงคล อ.แสวงหา จ.อ่างทอง และกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยไม้ หมู่ที่ 2 ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร นำต้นกล้วยไม้หลากหลายพันธุ์ มาให้เลือกซื้อราคาพิเศษ

สำหรับโซนดี สินค้าและบริการของหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ บูธของกรมพัฒนาที่ดิน ที่นอกจากจะมีนิทรรศการ “นวัตกรรม พด. สร้างมูลค่าขยะสู่ ZERO WASTE” แล้ว ยังนำปุ๋ยหมักชีวภาพพร้อมกระถางต้นไม้ที่ผลิตจากเศษวัสดุทางการเกษตรมาให้ประชาชนนำกลับไปปลูกต้นไม้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และยังมี Zone E1 นิทรรศการ “อัญมณีแห่งผืนดินสินค้าอินทรีย์จากเกษตรกรไทย” โดยกรมส่งเสริมการเกษตร Zone E2 นิทรรศการ “อัญมณีแห่งสายน้ำปลาสวยงาม ของเกษตรกรไทย” โดยกรมประมง

ขณะที่โซนแซด ผู้คนรัก รถประกอบอาหารเคลื่อนที่ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำสินค้าจากเครือข่ายเกษตรกรผู้ประกอบการจากกรมปศุสัตว์ นำการรวมนำอาหารและเครื่องคั้นมาให้ประชาชนที่มาจับจ่ายสินค้าเกษตรแล้วสามารถเลือกชิมอาหารคุณภาพได้ เริ่มจากกรมประมงนำกุ้งลายเสือสดๆ จากภูเก็ต มีทั้งเมนูกุ้งย่างนึ่ง กุ้งบาร์บีคิว กุ้งหม่าล่า สำหรับของดีจากชุมพรโดยกรมส่งเสริมการเกษตร นำกาแฟล้ำสิงห์ ทั้งเครื่องคั้นร้อนเย็น และเมล็ดกาแฟ สำหรับกลับไปขงคิมที่บ้าน ส่วนองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ผู้ผลิตนมโคแท้ 100 เปอร์เซ็นต์ ตราไทย-เดนมาร์ก มาบริการเครื่องคั้นร้อนเย็น ทุกเมนูใช้นมโคสดแท้ 100%

ส่วนคนรักเมนูเนื้อวัว แนะนำเมนูกะเพราเนื้อ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ และเมนูพิเศษพะเนียงเนื้อ โดยเนื้อโคค้ำตะกองพรีเมียม จากผู้เลี้ยงโคเนื้อค้ำตะกอง จ.นครราชสีมา สำหรับบริษัท ดีแอนคัสแซด คอนซัลแทนท์ จ.ชุมพร นำเนื้อโคแปรรูป เนื้อโคเสียบไม้ เนื้อแคคเตีย มาให้ลองลิ้มชิมรส เช่นเดียวกับสเต็กโคขุนคอกก้าได้ จากสหกรณ์โคขุนคอกก้าได้ จ.พะเยา และสเต็กเนื้อโคขุนก้าแพงแสน จากสหกรณ์โคเนื้อก้าแพงแสน จำกัด KU Beef จ.นครปฐม รวมถึงสเต็กโคขุนคอกก้าได้ จากสหกรณ์โคขุนคอกก้าได้ จ.พะเยา จะซื้อทานในงานก็ได้ ทางผู้จัดงานได้จัดแบ่งพื้นที่บริเวณลานกิจกรรมสำหรับรองรับประชาชนที่ซื้ออาหารภายในงานมานั่งทานได้ ขนาดความจุกว่า 100 ที่นั่ง ไม้แอ้อค หรือช็อกโกแลตก็ได้ที่สะดวก

ส่วนโซนจี 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ผ้า งานจักสาน แฟชั่นเครื่องแต่งกายผ้าไทยตลอดจนโซนจี 2 กิจกรรมเจรจาธุรกิจ สำหรับผู้ที่กำลังมองหาโอกาสในการลงทุนสินค้าเกษตรอีกด้วย อีกทั้งในงานยังมีกิจกรรมสินค้านาทีทอง โดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ค.ก.) นอกจากนี้จะคัดสรรสินค้าเกษตรคุณภาพ ของดี ของอร่อย มาจำหน่ายในราคาพิเศษแล้ว ยังนำข้าวหอมมะลิ 100 เปอร์เซ็นต์ ข้าวสารคุณภาพจาก สกก.บุรีรัมย์ สกก.กระสัง บุรีรัมย์ สกก.โนนสูง นครราชสีมา ขนาด 5 ก.ก. เพียงถุงละ 100 บาท จากราคาปกติ 200 บาท โดยจะขาย 2 ช่วง ระหว่างเวลา 11.00-12.00 น. และเวลา 15.00-16.00 น. มีจำนวนจำกัด โดยได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าคิวรอซื้อเนืองแน่น

ช่วงเวลา 13.30 น. กิจกรรมสินค้าราคาพิเศษที่ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรผู้เข้าร่วมออกบูธนำสินค้ามาจำหน่ายบริเวณลานกิจกรรมในราคาลดพิเศษ บรรยากาศ

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: อาทิตย์ 30 มิถุนายน 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12268

หน้า: 12(ล่าง)

Col.Inch: 91.39

Ad Value: 100,529

PRValue (x3): 301,587

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: นักท่องเที่ยวต่างชาติแห่ซื้อโป๊เกษตรพากินที่ลานคนเมือง

ช่วงบ่ายทางกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยสหกรณ์เคหสถานคลองลัดดาภิรมย์พัฒนา จำกัด จัดชุมชน คลองลัดดาภิรมย์ จัดกิจกรรม WORKSHOP แปรรูปอาหารอร่อยพร้อมคุณประโยชน์ครบ ทั้งเมนูเห็ดคั่ว น้ำพริกเผากุ้ง และสลัดไข่เจียว มีประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันคึกคัก พร้อมรับเมนูกลับไปรับประทานที่บ้านด้วย

สำหรับวันอาทิตย์ที่ 30 มิ.ย. เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตร “เกษตรพากิน พาเที่ยว @ ลานคนเมือง” โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถือเป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับพาเหรดสินค้าเกษตรคุณภาพ ของดี ของอร่อย จากทั่วประเทศ มาเสิร์ฟถึงมือประชาชน โดยช่วงเวลา 10.00-12.00 น. ทางกรมการข้าวจะมีการจัดกิจกรรมสาธิตการทำเมี่ยงข้าวกล้องงอกนุชบา การทำไคฟูกุแฟนซี และการทำข้าวหมากหลากสี ลานเมือง

ส่วนช่วงเวลา 12.00 น. กรมปศุสัตว์สาธิตการทำพวงกุญแจสัตว์น่ารัก ต่อด้วยช่วงบ่ายเวลา 15.00-17.00 น. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวท. สาธิตการเพาะเห็ดด้วยการใช้ฟางข้าวเสริมแร่ธาตุซีลีเนียม และพิทริกซ์ การเกษตรฯ เวิร์กช็อปการปลูกผักแนวตั้ง และการเพาะเมล็ดงอก ที่สามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดและประกอบอาชีพได้ ตลอดจนยังคงมีสินค้าราคาพิเศษและสินค้าที่ทอง โดยงานจัดตั้งตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. วันสุดท้ายพลาดแล้วพลาดเลย

เรียกร้องให้จัดอีก'เกษตรพากิน'

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยถึงงานมหกรรมสินค้าเกษตร "เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง" จัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 26-30 มิ.ย. ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ว่า งานมหกรรมเกษตร ที่ลานคนเมือง ถือว่าเป็นงานที่สร้างการรับรู้ในเรื่อง ตลาดนำ นวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคกับผู้ผลิตได้พบกันโดยตรง เกษตรกรได้เรียนรู้แนวทางตลาดนำการผลิตโดยตรง สำหรับร้านเกษตรกรของ ส.ป.ก. ที่เข้าร่วมมี 6 ร้าน อาทิ ร้านข้าวซอยวิสาหกิจชุมชนน่าน Original ฟาร์ม จ.น่าน เป็นต้น จากการสำรวจพื้นที่จัดงาน เกษตรกรต่างพอใจ และอยากให้จัดอีก เพราะมีประชาชนสนใจเข้าร่วมงาน และเลือกซื้อสินค้าจำนวนมาก ดังนั้นงานนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง

นายสมพร ศรีเมือง ผอ.องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ก.) กล่าวว่า อ.ส.ก. นำรถไทย-เคนมาร์ค Milk Truck จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า ไทย-เคนมาร์ค อาทิ เมนูชงกว่า 20 เมนู อาทิ Brown Sugar เยลลี่บุก, Strawberry Choco, Cocoa Mint, Banan Cocoa และนมสดอว์เบอร์รี่ วิปป์ครีม เป็นต้น อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์ ไอศกรีมนมโคแท้ โยเกิร์ตพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรซ์ ผลิตภัณฑ์นมยูเอชที โอเมก้า 369 พลัส ผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีปราศจากน้ำตาลแลคโตส รสจัด โอเมก้าพลัส ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตออบกรอบ Yogurt Freez Dry และผลิตภัณฑ์นมปรุงแต่งอค์เม็ด (รสหวาน) ให้ประชาชนได้ซื้อภายในงาน ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดผลิตจากนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผง ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าได้ดื่มนมที่มีคุณภาพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศงานมหกรรมสินค้าเกษตร เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 มิ.ย.67 ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. โดยวันนี้เป็นวันที่ 3 แล้ว ภายในงานยังคงมีกิจกรรมจัดเต็ม ทั้งการจัดแสดงนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าเกษตรจากเกษตรกรให้เลือกซื้อกันอย่างจุใจ และกิจกรรมมากมายที่สามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดและประกอบอาชีพ ขณะที่บรรยากาศโดยรวมเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนเดินทางมาร่วมงานเลือกซื้อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าของเกษตรกรจำนวนมาก โดยเฉพาะบูธของอ.ส.ก. ที่จำหน่ายข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวสารคุณภาพจาก สกต.บุรีรัมย์ สกต.กระสังบุรีรัมย์ สกต.โนนสูง นครราชสีมา นอกจากนี้บูธทุเรียนป่าละอูของชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด (ประจวบคีรีขันธ์) และบูธแปลงใหญ่ทุเรียนพรุเดียว จ.กระบี่ ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างเนืองแน่น ขณะที่บูธโกสแวง หมูย่างเมืองตรัง จ.ตรัง ได้รับความนิยมนับจำนวนไม่แพ้กัน

โคราชผวาควายตายหมู่ ปศุสัตว์เร่งตรวจพิสูจน์ สงสัยหญ้าเป็นสารพิษ

ปศุสัตว์โคราชเร่งพิสูจน์เหตุควายตายหมู่ที่
แก่งสนามนาง 8 ตัว ป่วยอีก 3 จากทั้งฝูง
ที่มี 12 ตัว สงสัยท.เก็บขึ้นเนื้อส่งตรวจอย่าง
ละเอียด พร้อมสั่งห้าม อ่านต่อหน้า 9

● ควายตาย ต่อจากหน้า 1

เคลื่อนย้ายซากเหตุวันเกิดโรคระบาด แต่
เบื้องต้นสันนิษฐานเกิดจากกินหญ้าที่มีสาร
พิษตกค้าง

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. นายวีระศิลป์ ทินราช
นายอำเภอแก่งสนามนาง จ.นครราชสีมา
ให้นายเอกราช คลังอาวุธ ปศุสัตว์อำเภอ
แก่งสนามนาง ลงพื้นที่บ้านหนองบัวทอง
หมู่ 3 ต.บึงพะไล อ.แก่งสนามนาง เพื่อ
รักษาสัตว์ป่วยจำนวน 3 ตัว และเก็บ
ตัวอย่างเลือดของซากสัตว์ 8 ตัว นำขึ้นสูตร
โรคหาสาเหตุการป่วยตาย หลังบนโลก
ออนไลน์แชร์ข้อความ ระบุ “เกษตรกร
โปรดระวัง...ตัดหญ้าไปเลี้ยงควาย ควาย
กินตายเกือบยกกองนับสิบตัว...คาดว่าโดน
ยามาหญ้าที่ใครไม่รู้ฉีดใส่หญ้าไว้...ที่
อ.แก่งสนามนาง โคราช...” จนเป็นที่

วิพากษ์วิจารณ์ในกลุ่มปศุสัตว์และ
เกษตรกรรวมทั้งชาวเน็ตเข้ามาแสดงความ
คิดเห็นพร้อมแสดงความเสียใจและให้
กำลังใจผู้เสียหาย

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ
แก่งสนามนางสอบถามข้อมูลเรื่องอาหาร
น้ำที่สัตว์บริโภคและมอบเวชภัณฑ์เบื้องต้น
ให้กับนายอนุไกร คุณเศษ เจ้าของ
กระบือ รวมทั้งให้คำแนะนำการดูแล
กระบือ 12 ตัว ที่ยังไม่มีอาการป่วย โดย
เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อโรคติดต่อไปยังสัตว์เลี้ยง
และสู่คน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ
ชาวบ้านและผู้บริโภคเนื้อกระบือ

ด้านนายพัลวิร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา เผยความกับหน้ากรณีพบ
กระบือหรือควายล้มตายไม่ทราบสาเหตุ
จำนวน 8 ตัว และมีอาการป่วย 3 ตัว

ที่บ้านหนองบัวทอง หมู่ 3 ต.บึงพะไล
อ.แก่งสนามนาง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่
27 มิ.ย.ที่ผ่านมา ว่า ล่าสุดนายเอกราช คลัง
อาวุธ ปศุสัตว์อำเภอแก่งสนามนาง พร้อม
เจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เก็บ
ตัวอย่างชิ้นเนื้อและเลือดนำส่งศูนย์วิจัย
และพัฒนาการสัตวแพทยศาสตร์วันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง จ.สุรินทร์ ดำเนินการ
ชันสูตรประมาณ 7-10 วัน จะทราบสาเหตุ
การตาย

ส่วนซากกระบือได้ฝังกลบตาม
หลักวิชาการ รวมทั้งได้ใช้อำนาจตาม
พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 เนื่องจาก
ซากมีเหตุอันควรสงสัยมีเชื้อโรคระบาด
ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์โดยเด็ดขาด ทั้งนี้การ
สอบสวนเบื้องต้น สันนิษฐานสัตว์อาจกิน
หญ้าที่มีสารพิษตกค้างทำให้ล้มป่วยและ
ตาย หากเป็นโรคระบาดกระบือ 12 ตัว ซึ่ง
ไม่มีอาการป่วยแต่อย่างใดและอีก 3 ตัว แม้
ล้มป่วย แต่มีอาการดีขึ้นตามลำดับ จึงได้
เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด



▷ตายหมู่ - จนท.ปศุสัตว์นครราชสีมา ตรวจจ
ซากควายของชาวบ้านหนองบัวทอง ต.บึงพะไล
อ.แก่งสนามนาง จ.นครราชสีมา ล้มตายพร้อมกัน
8 ตัว และป่วยอีก 3 ตัว เบื้องต้นคาดเกิดจากกิน
หญ้ามียาฆ่าแมลงตกค้าง เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.

กาฬสินธุ์ปลุกพลัง 'คนเลี้ยงควาย'

อนุรักษ์-พัฒนาพลิกโฉมควายไทย

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาคีเครือข่ายจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ "คนคั้นควาย พลิกโฉมควายไทย" หนึ่งในกิจกรรมงานเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดประสบการณ์แนวคิด ของคนเลี้ยงควาย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของควาย ทั้งภาคเกษตรกร ภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน ได้เห็นถึงความสำคัญ ทิศทางอนาคตการพัฒนา และความอยู่รอดของควายไทย

ที่หอประชุมอนุเบกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง รองศาสตราจารย์ระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการเสวนาในหัวข้อ "คนคั้นควาย พลิกโฉมควายไทย" หนึ่งในกิจกรรมงานเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3 ซึ่งเวทีเสวนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาคีเครือข่ายจัดขึ้น เพื่อเปิดประสบการณ์ แนวคิด ของคนเลี้ยงควาย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของควาย ทั้งภาคเกษตรกร ภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน ได้เห็นถึงความสำคัญ ทิศทางอนาคตการพัฒนา และความอยู่รอดของควายไทย ในโลกปัจจุบันที่มีอัตราการแข่งขันสูงในทุกด้าน

โดยเวทีเสวนามี ดร.สมจิตร กัณหาพรหม



มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/คนเมือง-ภูมิภาค

วันที่: อาทิตย์ 30 มิถุนายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16912

หน้า: 12(บน)

Col.Inch: 82.46

Ad Value: 98,952

PRValue (x3): 296,856

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ภาพลึกลับปลุกพลัง 'คนเลี้ยงควาย' อนุรักษ์-พัฒนาพลิกโฉมควายไทย



หรือ ดร.ต้องคนเลี้ยงควาย อาจารย์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และ นางรำไพ ภูวราห์ นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ดำเนินรายการ

ทั้งนี้ มีผู้ร่วมเสวนามาให้ความรู้ประกอบด้วย นายวีระ สันติ ประทุมพล ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

พูดถึงเรื่องนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมการเลี้ยงควาย ปัญหาการนำเข้าเนื้อแช่แข็งในยุค FTA ผลกระทบกับคนเลี้ยงควาย, พ่อเลี้ยงเจตนาสุวรรณ เจ้าของโก๊พระนคร พูดถึงเรื่องมุมมองควายไทยแบบคิดนอกกรอบ, นายสมบัติ ทำละเอียด อดีตนายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยคนที่ 3 พูดถึงเรื่องมุมมองนายฮ้อยนักธุรกิจในการเลี้ยงควาย น.สพ.ทรงศักดิ์ ใจทาน หรือหมอไก่ควายงาม



ผอ.โรงพยาบาลสัตว์ใจสัตว์เลี้ยง จ.กาฬสินธุ์ กล่าวถึงเรื่องโรคสำคัญที่ต้องระวังในควาย, น้ารพีภัทร เอกพันธ์กุล ดารานักแสดง พูดเรื่องมุมมองคนรุ่นใหม่กับการเลี้ยงควาย, น.สพ.สุทิน กาญจนรัช ปศุสัตว์ จ.กาฬสินธุ์ พูดเรื่องควายกาฬสินธุ์, นางทวีพร เรืองพริ้ม นักวิจัยคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน และนางนงค์ เขียวยิ้ม พูดเรื่องเป็นตลกแล้วทำไมมาเลี้ยงควาย และเลี้ยงควายแล้วได้อะไร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กักรวิชญ์ เพชรจุลคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาควิชาสัตวบาล เกษตรกร นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

รองศาสตราจารย์ธีระพันธ์กล่าวว่าการเสวนาในหัวข้อ "คนค้นควาย พลิกโฉมควายไทย" ครั้งนี้เป็นเวทีที่จะได้มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับความสำคัญของควายในวัฒนธรรมไทย และการพัฒนาวิธีการใช้ประโยชน์จากควายให้เหมาะสมกับยุคสมัย ซึ่งควายเป็นสัตว์ที่มีบทบาทสำคัญในวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นในด้านเกษตรกรรม การดำรงชีวิตประจำวัน หรือแม้กระทั่งในประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ และยังคงเป็นสัญลักษณ์ของความขยันขันแข็งและความพยายาม ซึ่งวันนี้จะได้ฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในหลายด้านทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อที่จะได้ร่วมกันหาวิธีการนำควายกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและสังคมไทยอีกครั้งหนึ่ง

นางรำไพกล่าวว่า การจัดเสวนาทางวิชาการ "คนค้นควาย พลิกโฉมควายไทย" เป็นกิจกรรมแรกภายใต้ความร่วมมือของทั้งสองมหาวิทยาลัยที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกระบือ นอกจากนี้ เวทีเสวนายังเป็นการเปิดประสบการณ์ แนวคิด ของคนเลี้ยงควาย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของควาย ทั้งภาคเกษตรกร ภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน ได้เห็นถึงความสำคัญ ทิศทางอนาคตการพัฒนา และความอยู่รอดของควายไทย ในโลกปัจจุบันที่มีอัตราการแข่งขันสูงในทุกด้านอีกด้วย

ชมพิศ ปิ่นเมือง

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/-

วันที่: อาทิตย์ 30 มิถุนายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16912

Col.Inch: 15.27

Ad Value: 18,324

หน้า: 7(ขวา)

PRValue (x3): 54,972

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ชาวมาเลเซียแท็กินทุเรียนเบตง

ชาวมาเลเซียแท็กินทุเรียนเบตง

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ที่ร้านแพไฟ บ้านบ่อน้ำร้อน ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจัดกรุ๊ปทัวร์มากินทุเรียน ในพื้นที่บ้านบ่อน้ำร้อน อ.เบตง ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ และผลไม้รสชาติดี ก็น่าจะคึกคัก ทำให้มีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างนำทุเรียนพันธุ์ชานคิง หรือหมาชานห่อง ทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านของเบตง ซึ่งออกผลผลิตแรกเริ่มซึ่งเป็นที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์เป็นอย่างมากนำมาวางจำหน่าย

นางกัทธมน ศรีกิม แม่ค้าขายทุเรียน กล่าวว่า ช่วงนี้ขายได้บ้าง เพราะเป็นช่วงทุเรียนสายพันธุ์ชานคิง ออกผลผลิตในครั้งแรก โดยขายทุเรียนชานคิง เบอร์ A กก.ละ 350 บาท เป็นลูกสุกหล่น หากเป็นลูกตัด กก.ละ 450 บาท เบอร์ B อยู่ที่ กก.ละ 200 บาท ส่วนเบอร์ C กก.ละ 150 บาท เป็นลูกขนาดเล็ก ส่วนทุเรียนที่นำมาจำหน่ายเป็นของสวนตัวเองที่ปลูกกว่า 200 ต้น และรับซื้อจากชาวสวนทุเรียนในพื้นที่ ทุเรียนพันธุ์ชานคิง ราคาซื้อ เบอร์ A กก.ละ 300 บาท แต่ยอดขายยังไม่ดีเท่าไรเพราะทุเรียนพันธุ์ชานคิงปีนี้ ออกผลผลิตตรงกับกับประเทศมาเลเซียในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ทุเรียนในปีนี้มีผลผลิตออกมาน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ทุเรียนพันธุ์ชานคิง หรือหมาชานห่อง ขายกันในราคากิโลกรัมละ 350-450 บาท ซึ่งมีราคาถูกกว่าประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์กว่าเท่าตัว จึงทำให้ในช่วงนี้นักท่องเที่ยวจัดกรุ๊ปทัวร์มากินทุเรียนตามสถานที่ท่องเที่ยวของเบตง หรือตามสวนทุเรียนของเกษตรกร เป็นจำนวนมาก ทำให้เกษตรกรสามารถระบายผลผลิตทุเรียนได้อีกช่องทางหนึ่ง

ทดสอบปล่อยรถยนต์ 5 หมื่นคัน สะท้อนเศรษฐกิจกำลังซบเซา

เวลานี้ภาคการผลิตเพื่อส่งออกของไทยที่เป็นรายได้หลักของประเทศ ต้องเผชิญกับเศรษฐกิจและการค้าโลกที่ชะลอตัวต่อเนื่องตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิดในปี 2563 รวมถึงผลกระทบจากสงครามการค้า และสงครามที่ใช้อาวุธจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ขณะที่ตลาดในประเทศ โรงงานผลิตสินค้าไทยต้องเผชิญการแข่งขันรุนแรงจากสินค้านำเข้าในหลากหลายกลุ่มสินค้า



ยอดขายรถยนต์ สะท้อนภาพ ศก.ไทยซบเซา

5 เดือนแรกปี 2567



ยอดผลิตรถยนต์รวม

644,951 คัน **-16.88%**

(การผลิตรถกระบะขายในประเทศลดลง 54.66%)



ยอดขายรถยนต์

ในประเทศ

260,365 คัน **-23.80%**



ยอดส่งออก

429,969 คัน

-2.28%

ยอดขายรถยนต์ในประเทศ 5 เดือนแรก มีจำนวน 260,365 คัน ลดลง 24% สะท้อนเศรษฐกิจและกำลังซื้อของประชาชนหดตัวลง

ปัจจัยลบ

- สถาบันการเงินเข้มงวดอนุมัติสินเชื่อ
- หนี้ครัวเรือนสูง กำลังซื้อหดตัว
- เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกโตต่ำ (+1.5%)
- รถยนต์ไฟฟ้า (EV) นำเข้าตลาดในประเทศ

ที่มา : “ฐานเศรษฐกิจ” รวบรวม



กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องปรับอากาศเป้าหมาย ปี 2567

➔ ยอดขายรถยนต์ในประเทศ เป้า 7.5 แสนคัน ลดเหลือ 7 แสนคัน

➔ ยอดผลิตรวม จากเป้า 1.90 ล้านคัน ลดเหลือ 1.85 ล้านคัน

โดยเฉพาะสินค้านำเข้าจากจีนที่มีต้นทุนและราคาต่ำกว่าสินค้าไทยเฉลี่ย 20-30% ในทุกสินค้า

ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ระบุตั้งแต่ปี 2564 ถึง 5 เดือนแรกปี 2567 มีโรงงานอุตสาหกรรมของไทยปิดตัวไปแล้วกว่า 3,500 โรง สอดคล้องกับตัวเลขดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) การใช้อัตราการผลิตของภาคอุตสาหกรรมไทยชะลอตัวต่อเนื่อง ล่าสุด ณ เดือนเมษายน 2567 เฉลี่ยอยู่ที่ 55% ในจำนวนนี้มีมากกว่า 15 กลุ่ม/สาขาผลิตภัณฑ์ที่กำลังการผลิตต่ำกว่า 50% เสี่ยงปิดตัวเพิ่ม หากทิศทางสถานการณ์ข้างหน้ายังไม่ปรับตัวดีขึ้น

ล่าสุดในกลุ่มสินค้ายานยนต์ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกอันดับ 1 ของไทยมานานนับสิบปี นายสุรพงษ์ พิสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงภาพรวมอุตสาหกรรมฯ ช่วง 5 เดือนแรกปี 2567 รถยนต์ทุกค่ายรวมกันในไทยมียอดการผลิตรวม 644,951 คัน ลดลง 17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในจำนวนนี้ยอดการผลิตรถปิกอัพ หรือรถกระบะที่เป็นรถยนต์เชิงพาณิชย์ และเป็นรถที่เกษตรกรนิยมใช้ทั่วประเทศ มีการผลิตเพื่อขายในประเทศลดลงถึง 55%

ส่วนยอดขายรถยนต์ในประเทศช่วงเดียวกัน มีจำนวนทั้งสิ้น 260,365

คัน ลดลง 24% สะท้อนถึงเศรษฐกิจและกำลังซื้อของประชาชนหดตัวลง นอกจากนี้มีปัจจัยจากคนไทยมีปัญหาหนี้ครัวเรือนสูง ส่งผลให้สถาบันการเงินมีความเข้มงวดมากขึ้นในการอนุมัติสินเชื่อ

ขณะที่การส่งออกรถยนต์ที่ผลิตในไทย ช่วง 5 เดือนแรกมีจำนวน 429,969 คัน ลดลง 2.2% ซึ่งที่ผ่านมามีไทยส่งออกรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) หรือรถที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงเป็นหลัก ส่วนรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นรถยนต์เทรนด์ใหม่ของโลกที่กำลังได้รับความนิยมที่ส่วนใหญ่เป็นค่ายรถยนต์จากจีนที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตในไทยยังอยู่ในช่วงเริ่ม ยังไม่มีผลต่อตัวเลขส่งออกมากนัก

จากทิศทางแนวโน้มตลาดรถยนต์ในประเทศที่ชะลอตัวข้างต้น มีผลให้กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ปรับลดคาดการณ์ผลิตรถยนต์ทั้งปีของไทยลงเหลือ 1.85 ล้านคัน จากเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ 1.90 ล้านคัน หรือจะหายไปกว่า 5 หมื่นคัน(จากขายในประเทศเป้า 7.5 แสนคัน ลดเหลือ 7 แสนคัน) หากคำนวณที่เฉลี่ยคันละไม่เกิน 1 ล้านบาท จะทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประเทศหายไป 4-5 หมื่นล้านบาท

สอดคล้องกับที่ "ฐานเศรษฐกิจ" ตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ถึงรายได้และกำไรของค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นที่ตั้งโรงงานในไทย ข้อมูล

ในปี 2566 ล่าสุดมี 3 ค่ายที่มีรายได้หรือกำไรลดลง ได้แก่ โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) มีรายได้รวม 492,313 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีกำไร 26,915 ล้านบาท ลดลง 2.5%, มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) มีรายได้รวม 162,338 ล้านบาท ลดลง 4.3% กำไร 4,639 ล้านบาท ลดลง 16.3% และนิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) มีรายได้รวม 91,358 ล้านบาท ลดลง 12.9% ขาดทุน 2,032 ล้านบาท

ขณะที่บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศปิดโรงงานผลิตในไทยภายในสิ้นปี 2568 จากมีปัญหายอดขาย และได้รับผลกระทบการเข้ามาทำตลาดของรถยนต์ EV จีน และบริษัท ดันจง ซูบารุ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศหยุดการผลิตรถยนต์ในไทยภายในปี 2567 จากประสบปัญหาขาดทุนต่อเนื่อง

ตัวอย่างสัญญาณจากอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยข้างต้นที่ภาพรวมไม่สู้ดีนัก ซึ่งยังไม่รวมถึงอุตสาหกรรมผลิตอื่นๆ ในอีกหลายสาขา ที่อยู่ในสถานะไม่แตกต่างกันนักในเวลานี้ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องคงต้องหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน เพราะไม่เช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อด้านต่างๆ ตามมาอีกมาก ●

กำลังซื้อฮวบ40%-ห่วงเจ็ง

'ส.ภัตตาคาร'วอนรบ.ช่วย เปิดทางร่วมดิจิทัลวอลเล็ต สมาคมรร.ค้านค่าแรง400 ภูมิธรรมถกค้ำมาเลย์4กค. 'เกษตรพากินเที่ยว'ช้อปคึก

ส.ภัตตาคารเผยกำลังซื้อ
ร้านอาหารฮวบ 40% ห่วง
ปิดตัวพุ่ง วอนรัฐช่วยเข้า
ร่วม'เป๋าดิจิทัล' ที่เอชเอ
ค้านขึ้นค่าแรง 400 บาท
'ภูมิธรรม'บิณฑกมาเลย์
4 ก.ค.นี้ เร่งผลักดันการ
ค้าตั้งเป้า 30,000 ล้าน
ดอลลาร์ ปี'68

(อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 1

'กำลังซื้อ'ฮวบ

ภูมิธรรมถกการค้าไทย-มาเลย์

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน น.ส.โชติมา เอี่ยม
สวัสดิกุล อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ เปิดเผยว่า นายภูมิธรรม เวชยชัย
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ เตรียมนำคณะผู้แทนไทย
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาการร่วมทางการ

ค้า (JTC) ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 3 ในวันที่ 4
กรกฎาคมนี้ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ
มาเลเซีย โดยถือเป็นการประชุม JTC แรก
ของไทยกับอาเซียนในปีนี้ ซึ่งจะผลักดัน
ให้การค้าสองฝ่ายขยายตัวจาก 25,118 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2566 ให้บรรลุ 30,000
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2568 รวมทั้งเร่ง
ให้ฝ่ายมาเลเซียพิจารณาเปิดตลาดให้สินค้า
เกษตรของไทยเพิ่มเติม และแสวงหาความ
ร่วมมือใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจการ
ค้าและผู้ประกอบการของทั้งสองฝ่าย

น.ส.โชติมากล่าวว่า การประชุมครั้งนี้
จะเป็นโอกาสในการผลักดันความเชื่อมโยง
เศรษฐกิจชายแดนตามนโยบายของรัฐบาล
ทั้งจัดตั้งคณะทำงานด้านการค้าชายแดน
และการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับมาเลเซีย
รวมทั้งการก่อสร้างถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่ง
ใหม่กับด่านทางฝั่งมาเลเซีย หากทั้งสองฝ่าย
ร่วมกันดำเนินการให้มีความคืบหน้าจะช่วย
เชื่อมโยงเศรษฐกิจและสนับสนุนการขยาย
ตัวของมูลค่าการค้าให้บรรลุเป้าหมายได้โดย
เร็ว ซึ่งมาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยใน
อาเซียน และอันดับที่ 4 ของไทยในโลก ยัง
เป็นตลาดค้าชายแดนอันดับ 1 ของไทย โดยปี
2566 การค้าระหว่างไทยกับมาเลเซีย มีมูลค่า
25,118.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 7.14%
สำหรับช่วง 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค. 2567) มี

มูลค่า 10,787.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง
0.54% โดยไทยส่งออกไปมาเลเซีย มูลค่า
5,046.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้า
จากมาเลเซีย มูลค่า 5,740.76 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ รถยนต์และ

ชิ้นส่วนรถยนต์ น้ำมันสำเร็จรูป สินค้านำเข้า
สำคัญ อาทิ น้ำมันดิบ แผงวงจรรวมไฟฟ้า
เคมีภัณฑ์ ขณะที่สินค้าเกษตรสำคัญของไทย
ที่ส่งออกไปมาเลเซีย อาทิ ยางพารา ข้าว ไม้
สดแช่เย็นแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
และผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง

กำลังซื้อร้านอาหารฮวบ40%

นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคม
ภัตตาคารไทย เปิดเผยว่า จากภาวะเศรษฐกิจ
ที่ยังไม่ฟื้นตัว คนระมัดระวังการจับจ่าย
กระทบต่อกำลังซื้อธุรกิจร้านอาหารลดลง
40% ถือว่าปีนี้หนักมาก โดยร้านอาหารระดับ
บนยังพอไปได้ แต่ต้องมีสายป่านยาว ส่วน
ร้านเล็กๆ จะค่อนข้างลำบาก และมีปิดตัวไป
บ้าง เนื่องจากรับภาระต้นทุนไม่ไหว ทั้งค่าจ้าง
แรงงาน ค่าเช่าพื้นที่ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่
ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายแฝง เช่น ค่าขนส่ง ค่าน้ำ
มัน ที่ส่งผลต่อต้นทุนอีก แม้แต่ภัตตาคารและ
สตรีทฟู้ดในย่านเยาวราช ก่อนที่ลิซ่าจะมาก็
บ่นว่าเจ็บบ่ คึกคักเฉพาะกลางคืนและนักท่องเที่ยว
เที่ยวที่เข้ามา จะเดินเที่ยวและซื้อของน้อยลง
อย่างไรก็ตาม หลังลิซ่าพีเวอร์ ทำให้เยาวราช
เป็นแลนด์มาร์ก เกิดการเที่ยวตามรอย และ
ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวไทย

อื้อนรัฐเข้าดิจิทัลวอลเล็ต

"ถ้าหากรัฐสามารถผลักดันเงินดิจิทัล
วอลเล็ต 10,000 บาท ออกมาได้ ก็อยาก
ให้ลงมาที่ธุรกิจร้านอาหารด้วย ซึ่งหากลงมา
ได้จะเกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้
หลายรอบและในทันที เพราะการทำธุรกิจร้านอาหาร
จะมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากแหล่งต่างๆ
และถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้รัฐชะลอการปรับขึ้น
ค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาทให้กับแรงงานทั่วไป
เพราะคนที่ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นแรงงาน
ต่างดาว อยากให้โฟกัสเฉพาะแรงงานฝีมือ

มากกว่า” นางฐนิวรรณกล่าว

สตรีฟู้ดซีไรล์อนุญาตขึ้น

น.ส.ประภัสสร รังลิโรจน์ นายกสมาคมร้านอาหารไทยและสตรีฟู้ด เปิดเผยว่า หลังภาครัฐได้มีการตรึงราคาก๊าซหุงต้มครัวเรือน (แอลพีจี) ราคา 423 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม อีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-30 กันยายน 2567 คาดว่าร้านอาหารและสตรีฟู้ดคงไม่ปรับราคาขึ้น เพราะปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจยังแย่ หากขึ้นราคาไปจะทำให้ลูกค้าหายไปอีก จากปัจจุบันกำลังซื้อก็ลดลงเรื่อยๆ ประมาณ 5-10% เนื่องจากรัฐบาลยังไม่มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจออกมามีเป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงยังไม่เห็นสัญญาณอะไรที่จะทำให้อำลังซื้อดีขึ้น หากภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อซบเซาต่อเนื่องแบบนี้ คงต้องลุ้นอีกทีสิ้นปี 2567 นี้ จะมีร้านอาหารปิดตัวลงหรือไม่

“ปัจจุบันกำลังซื้อเจียบเหงามาก เป็นกันทั่วประเทศ แต่ร้านค้ายังไม่เปิดกิจการ แต่มีย้ายทำเลและลดขนาดพื้นที่ร้านลง เพื่อลดภาระค่าเช่าพื้นที่ ขณะที่ภาระต้นทุนวัตถุดิบยังปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะผักสดที่ราคาเพิ่มขึ้นเกือบ 100% ยังมีต้นทุนแฝงอีก เช่น ค่าน้ำมัน ค่าขนส่ง ค่าแรง ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อร้านอาหารขายไม่ดี ลดการซื้อลง ทำให้ร้านขายผักในตลาดสด มีการปิดตัวไปบ้างแล้วในช่วงที่ผ่านมา” น.ส.ประภัสสรกล่าว

ขอลดดอกเบี้ย-ค่าเอ็นจีวี

น.ส.ประภัสสรกล่าวว่า ทั้งนี้อยากให้ภาครัฐออกมาตรการลดภาระค่าใช้จ่าย นอกจากตรึงราคาแอลพีจีแล้ว ขอให้ตรึงราคาก๊าซเอ็นจีวีให้กับภาคการขนส่งด้วย เนื่องจากส่งผลกระทบต่อต้นทุนร้านอาหารทางอ้อม ทำให้ราคาสินค้าและวัตถุดิบสูงขึ้นจากค่าขนส่งที่ปรับขึ้น รวมถึงอยากให้มีการพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง เพื่อลดต้นทุนของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะรายเล็ก

ร.ร.หนุนค่าน้ำมันค่าแรง400

นายเทียนประสิทธิ์ ไซภิตพานันท์ นายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) เปิดเผยว่า แนวทางการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำนั้น ประเทศไทยมีการกำหนดผ่านคณะ

กรรมไตรภาคี ซึ่งจะมีการประชุมหารือร่วมกันถึงอัตราที่เหมาะสมก่อน โดยเมื่อวันที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 สรุปผลการประชุมฝ่ายนายจ้างไม่รับรองรายงานการประชุมในข้อที่ 4.3 เพราะมีการเสนอพิจารณากรอบแนวทางการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในการประชุมครั้งต่อไป โดยให้เลือกแนวทางที่ระบุไว้ในการประชุมแทน

นายเทียนประสิทธิ์กล่าวว่า โดยส่วนนี้ตัวแทนนายจ้างไม่เห็นด้วย เพราะควรต้องยึดตามสูตรการคำนวณค่าจ้างขั้นต่ำที่บอร์ดได้อนุมัติไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คือการปรับค่าแรงขั้นต่ำขึ้นหรือลงได้ไม่เกินกรอบ 1.5% ซึ่งมีการกำหนดไว้แล้ว โดยส่วนนี้เห็นด้วยกับการไม่รับรอง เพราะความเป็นจริง เมื่อมีสูตรคำนวณที่ผ่านมติที่ประชุมแล้ว ก็ต้องทำตามที่กำหนดไว้

“หากไม่มีการคำนวณปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำตามสูตรที่กำหนดไว้แต่แรก รอบเดือนกุมภาพันธ์ ในกรอบ 1.5% จากเดิมอยู่ที่ 3% ซึ่งก็มีกรอบเพดาน หรือลิมิตกำหนดไว้แล้วแล้วก็ไม่ต้องมีสูตรในการคิดคำนวณก็ได้ ซึ่งหมายถึงสูตรที่ใช้อยู่นั้นไม่ได้มีความเหมาะสมกับสภาวะความเป็นจริง ที่อ้างอิงกับปัจจัยในสถานการณ์ปัจจุบันเลย เพราะปรับขึ้นตามปัจจัยอะไรที่กำหนดไว้เองก็ได้” นายเทียนประสิทธิ์กล่าว

ย้ำกระทบศก.-ธุรกิจไทย

นายเทียนประสิทธิ์กล่าวว่า ดังนั้นผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และภาคธุรกิจไทยมีอย่างแน่นอน ซึ่งผู้ประกอบการในหลายอุตสาหกรรม มีการพูดถึงเหตุผลที่ถูกรกระทบกันอย่างต่อเนื่องแล้ว นับตั้งแต่มีการประกาศจากรัฐบาลว่าจะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไปถึง 400 บาทต่อวัน ส่วนนี้แม้มีหลายธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนเกินค่าแรงขั้นต่ำที่กำหนดไว้แล้ว อาทิ โรงแรม แต่ผลกระทบก็จะเกิดขึ้นจากห่วงโซ่ต้นทุนที่มีการปรับขึ้นกันในภาพรวมอยู่ดี

“อีกทั้งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำจริงๆ อาจไม่ได้เกิดกับแรงงานคนไทย เพราะแรงงานที่ได้ค่าแรงขั้นต่ำ

ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่ใช้แรงงานเข้มข้น อาทิ ก่อสร้าง ซึ่งคนงานกลุ่มนี้เป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน และจากการพูดคุยกันในแวดวง พบว่าแรงงานเพื่อนบ้านสงรายได้กลับประเทศต้นทางจำนวนมากในแต่ละปี” นายเทียนประสิทธิ์กล่าว

ซอฟต์แวร์เวอร์บัสต์4ล้านล.ยาก

นายเทียนประสิทธิ์กล่าวว่า ด้านการผลักดันซอฟต์แวร์ของรัฐบาล ที่ประกาศจะผลักดันให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 4 ล้านล้านบาท และสร้างรายได้ต่อครัวเรือนที่ 2 แสนบาทต่อปี มองว่าตัวชี้วัดมูลค่าน่าจะคำนวณออกมาค่อนข้างยาก อาจยากกว่าการตั้งเป้าหมายรายได้ในภาคการท่องเที่ยวที่ 3.5 ล้านล้านบาทต่อปีด้วย การค้นรายได้ท่องเที่ยวไปถึงเป้าหมายดังกล่าวยังคงดูเป็นไปได้มากกว่า เพราะสามารถจับต้องจากการใช้จ่ายและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง แต่ซอฟต์แวร์เวอร์บัสต์มีความเป็นนามธรรมมากกว่า

นายเทียนประสิทธิ์กล่าวว่า ในแง่การทำซอฟต์แวร์ก็ดี แต่ต้องทำให้อัตลักษณ์ความเป็นไทยสะท้อนถึงประเทศไทยมากที่สุด ซึ่งซอฟต์แวร์เวอร์บัสต์ไม่เป็นการส่งเสริมโดยตรง ด้วย แต่เป็นการส่งเสริมทางอ้อมมากกว่า อาทิ กรณีเอ็มวีเพลง ROCKSTAR ของลิซ่า สมาชิกวงแบล็ก핑크 ที่ผลทางตรงก็ต้องเป็นการขายผลงานเพลง แต่ผลทางอ้อมเป็นการสื่อสารถึงความเป็นไทย สถานที่ถ่ายทำบริเวณย่านเยาวราช ซึ่งต่างชาติเห็นแล้วอาจสร้างความอยากมาเที่ยวตามรอยได้ หรือแม้แต่เคยมาแล้ว พอเห็นอีกครั้งก็อยากมาอีก แบบนี้จะไม่สามารถวัดผลเป็นตัวเลขได้ สิ่งที่รัฐบาลทำก็ถือว่าดี แต่มันไม่ได้เหมือนอากาศที่เราหายใจ พอดื่มแล้วก็หายหิว ไม่สามารถเห็นผลทันทีได้ เพราะเรื่องแบบนี้ต้องใช้เวลา